

NĂM THỨ 62

THỨ SÁU

7

THÁNG 7-2023

(20-5 năm Quý Mão)

SỐ: 8888



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị triển khai cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW.

2.152 công trình, phần việc của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sáng ngày 6/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các cấp hội; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động trên từng lĩnh vực. Các nhiệm vụ và các chương

trình hoạt động tiếp tục được đầu tư, coi trọng chiều sâu và tính hiệu quả; hướng các hoạt động về cơ sở dựa trên nhu cầu thực tế và nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Vai trò, vị trí của tổ chức hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Các cấp hội đã giúp 1.388 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, cận nghèo; thực hiện thành công 2.152 công trình, phần việc

(Xem tiếp trang 4)
XUÂN PHƯƠNG

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Chiều ngày 6/7, Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Các cấp hội đã giúp

Những tháng đầu năm 2023, dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

(Xem tiếp trang 4)
HOANG LANH

KIẾN XƯƠNG, THÁI THỤY Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong 2 ngày 5 - 6/7, Công đoàn huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Kiến Xương có nhiều khởi sắc. Tổ chức công đoàn luôn bám sát nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn, nổi bật là công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Công đoàn luôn giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ

thiện; thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhiều chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức như tỷ lệ đoàn viên được kết nạp Đảng, tỷ lệ cán bộ công đoàn chuyên trách được

(Xem tiếp trang 4)
THU THỦY - TRẦN TUẤN

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã xác định chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là một yếu tố mang tính quyết định góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, chính sách dân tộc không ngừng được Đảng, Nhà nước ta quan tâm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các nguyên tắc, vấn đề cơ bản về dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Vừa qua, lợi dụng vụ việc một nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự ở Đắk Lắk, các tổ chức, cá nhân chống phá, thù địch, thiếu thiện chí với Việt Nam lập tức khai thác triệt để nhằm vu cáo chính quyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, chiêu bài vu cáo "Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền" tiếp tục được các đối tượng chống phá triệt để sử dụng như cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do "người dân tộc không khuất phục, không quy thuận người Kinh", "do căng thẳng sắc tộc, tôn giáo". Có thể thấy đây là một trong những chiêu trò quen thuộc của chúng nhằm cố tình xuyên tạc bản chất của vụ việc, hướng lái dư luận theo những ý đồ đen tối.

Trong khi đó, dựa trên những kết quả điều tra thực tế, cơ quan chức năng đã đánh giá đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Lực lượng công an đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép về Việt Nam đàn áp, chỉ đạo tấn công khủng bố. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin về vụ việc đã được công bố kịp thời trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân chủ động nắm bắt, hiểu rõ bản chất vấn đề, tuyệt đối không tin, nghe theo những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng xấu.

Vụ việc trên một lần nữa cho thấy các thế lực thù địch, phản động luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn hòng chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chính sách dân tộc ở Việt Nam.

(Xem tiếp trang 3)

KIẾN XƯƠNG

Đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa

(Xem trang 2)



Băng tải vận chuyển mạ khay của HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh, xã Bình Minh (Kiến Xương).